

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

năm 2020; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 5.542 tỷ đồng, đạt 45% dự toán. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác giám sát, phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm cao được triển khai tích cực. Công tác lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, kiên quyết xử lý đối với các vi phạm quy định về phòng, chống dịch; bảo đảm an toàn tuyệt đối dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư; hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

báo cáo về việc đề nghị hủy Quyết định số 02 của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong điều kiện nền kinh tế đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi tổ chức thành công cuộc duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: một số nhiệm vụ cụ thể đã để ra trong tháng vẫn chưa được thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án ở một số địa phương còn chậm.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tập trung cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tích cực đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các giải pháp, các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh đã đề ra trong công tác phòng, chống dịch. Trước hết, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong phòng, chống dịch; chủ động kiểm soát tốt các công dân ra vào tỉnh. Các huyện, thành phố trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế địa phương chủ động đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch và bảo đảm không trái với quy định và phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, từ đây từ tăng trưởng trong sản

xuất. Chủ động rà soát, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đặc biệt là các công việc đã đề ra nhưng chưa thực hiện, trên cơ sở đó có giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn; sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách đã có định hướng ban hành để triển khai thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất nông nghiệp, thực hiện phòng, chống thiên tai và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung cao trong việc đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước; giao ngành Thuế rà soát, đánh giá lại các khoản thu, trên cơ sở đó đơn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, tăng cường chỉ đạo công tác thu nợ thuế và các khoản thu còn dư địa; giao ngành Tài chính chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Quản lý chặt chẽ tài nguyên và môi trường, đặc biệt là đất đai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch sử dụng đất và tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh để thu hút đầu tư. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục

chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bảo đảm an toàn; tiếp tục duy trì tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư; hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thêm một số nội dung về quy mô công suất, đơn giá xử lý rác thải, diện tích khu xử lý rác thải, trên cơ sở đó hoàn thiện đề báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá mới về bồi thường cây trồng và vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 02 của UBND tỉnh; sau khi bộ đơn giá mới được ban hành sẽ tiến hành hủy Quyết định số 02 của UBND tỉnh.

XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

và thí sinh ở trong khu vực phong tỏa được xác định trước thi thi các thí sinh ở điểm thi nào thì tại phòng thi dự phòng ở điểm thi đó. Các địa phương có nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện đưa đón học sinh, thiết bị khử khuẩn bài thi, bố trí nơi ăn, nghỉ trưa cho các thí sinh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích và đưa ra các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các khâu của kỳ thi.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi nhấn mạnh: Kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện có dịch Covid-19, vì vậy toàn tỉnh cần phát huy kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thực hiện tốt mục tiêu kép đó là vừa tổ chức kỳ thi thành công vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch của kỳ thi và các phương án phòng, chống dịch, tạo sự yên tâm cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bảo đảm khách quan, an toàn, đúng quy chế, đồng thời thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án thi cụ thể trong điều kiện có dịch ở các cấp độ hoặc để phòng thiên tai có thể xảy ra trong ngày diễn ra kỳ thi. Thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, từ đó có hướng dẫn chi tiết quy trình tổ chức các khâu của kỳ thi cho các điểm thi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi theo đúng tiến độ; tổ chức ôn thi, phổ biến quy chế thi cho học sinh, giáo viên, trong đó nhấn mạnh những điểm mới của kỳ thi năm nay. Quan tâm thực hiện tốt việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi, đặc biệt là coi thi và thanh tra thi. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn kỳ thi và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh.

Đối với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể của từng ngành; trong đó, Thanh tra tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho lực lượng thanh tra; UBND các huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo kỳ thi, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi trên địa bàn; Sở Y tế xem xét các đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, bố trí lực lượng, nhân viên đi thực vụ các khâu của kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

Diện tích rau màu đến ngày 15/4 đạt 547.100ha, tăng 20.800ha so với cùng kỳ.

Vụ hè thu, vụ mùa năm 2021, toàn vùng dự kiến gieo cấy 1.217.000ha, năng suất trung bình dự kiến đạt 51,8 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với năm trước. Trong đó, Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương tăng cường sử dụng giống lúa cục ngắn và ngắn ngày có năng suất, chất lượng, chống chịu

khá với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận, nên cơ cấu từ 3 - 4 giống lúa chủ lực và 3 - 4 giống lúa bổ sung. Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính, mở rộng diện tích nếu có thị trường tốt, phần đất gieo trồng khoảng 400.000ha, góp phần tăng trưởng của ngành trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ; tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật; nhân rộng các mô hình gieo trồng mới, hiệu quả; chủ động bám sát và đồng ruộng để dự tính, dự báo chính xác tình hình sâu bệnh hại để khuyến cáo các biện pháp phòng, trừ hiệu quả, nhất là bệnh lùn sọc đen. Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm trồng trọt và bảo đảm rau an ổn định cho nông dân. Tập trung quản lý tốt giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm

giảm chi phí đầu vào cho sản xuất. Tích cực áp dụng cơ giới hóa các khâu sản xuất, giảm công lao động nặng nhọc cho nông dân. Việc gieo trồng bảo đảm cơ cấu giống, mùa vụ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, bão; thu hoạch đến đâu làm đất đến đâu để triển khai sản xuất vụ hè thu, vụ mùa đúng lịch thời vụ theo phương án đã được xây dựng; đồng thời tạo quỹ đất cho

sản xuất vụ đông, nhất là các cây trồng ươm. Các tỉnh, thành phố có kế hoạch điều tiết, dự trữ nước bảo đảm đủ nước có chất lượng tốt phục vụ gieo trồng cây màu; có các phương án phòng tránh diễn biến bất thường của thời tiết và tăng cường vai trò năng lực hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông năm 2021.

Những ngày này, tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của thôn Thái Thuận, xã An Thái (Quỳnh Phụ) đều có mặt các cán bộ, hội viên CCB. 35 hội viên CCB xã An Thái đã thay phiên nhau có mặt tại 5/5 chốt để bảo đảm an ninh trật tự khu vực phong tỏa. Ông Lương Thế Thanh, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Chúng tôi luôn nhắc nhở những gia đình trong khu vực phong tỏa hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi nhận đồ tiếp tế từ người thân. Cán bộ, hội viên CCB thôn Thái Thuận chủ động nắm bắt tình hình đời sống, sức khỏe người dân trong thôn để thông tin tới các thành viên của chốt kiểm soát phòng, chống dịch hoặc tổ chức hội để báo cáo, có phương án xử lý kịp thời. Đối với những hội viên có người thân dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi thường xuyên liên lạc, động viên họ yên tâm thực hiện các biện pháp cách ly và luôn chấp hành khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Tổ chức hội cũng thường xuyên quan tâm đến những hội viên cao tuổi, không thể đi lại, từ đó hội viên và nhân dân yên tâm phòng, chống dịch Covid-19.

Tại xã Bình Minh (Kiến Xương), không kể ngày hay đêm, cán bộ, hội viên CCB xã thường xuyên có mặt thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Ông Phạm Ngọc Thăng, Chủ tịch Hội CCB xã, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Bình Minh chia sẻ: Từ khi trên địa bàn xã thực hiện phong tỏa hai thôn Việt Nam

Lính cụ "chống giặc"

Quán triệt chỉ đạo "Chống dịch như chống giặc", thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã tích cực cùng cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần trách nhiệm rất cao.



Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bình Minh (Kiến Xương) nhắc nhở người dân khu vực phong tỏa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hòa và Hưng Đạo do có các ca dương tính với SARS-CoV-2, nhiều hội viên CCB không quản ngại tuổi cao đã tình nguyện tham gia phòng, chống dịch. Hội CCB xã chỉ đạo các chi hội trưởng tại các thôn trên vừa cách ly an toàn nhưng cũng thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống hội viên, vận động hội viên giữ vệ sinh sạch sẽ trong gia đình và thường xuyên tập thể dục nhằm nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, hội viên CCB ở các thôn khác tích cực "đi từng

ngõ, gõ từng nhà" để phát tờ rơi, vận động những hộ kinh doanh mặt hàng ăn uống thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia các tổ tự quản để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ cho biết: Ngay khi có văn bản chỉ đạo của Hội CCB tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Hội CCB huyện đã chỉ đạo tổ chức hội cơ sở thông tin tới các bộ, hội

viên sẵn sàng tham gia các tổ tự quản, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp thật tốt giữa hội viên CCB với thành viên các tổ tự quản, chốt kiểm soát nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Rất mừng là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều gia đình hội viên đã tích cực quyên góp, ủng hộ lực lượng làm công tác phòng, chống dịch như cung cấp nước uống, nhu yếu phẩm, khẩu trang, dung

dịch sát khuẩn... Chính ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên CCB và người thân đã góp phần không nhỏ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua đều có sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB từ tỉnh tới cơ sở. Nhiều tấm gương CCB mặc dù tuổi cao nhưng đã phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ vận động con cháu, người thân ủng hộ tiền, hiện vật cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh phản bác những thông tin không chính xác về dịch bệnh, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào CCB Thái Bình thi đua phát triển kinh tế, tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phải tạm ngừng, nghỉ việc hay những CCB phải dừng sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch..., qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

THÁI BÌNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Đa khoa tính còn 19 bệnh nhân nhiễm Covid-19; 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 3 trường hợp nghi nhiễm đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 71 trường hợp.

Tổng số người được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 432 người.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.660 mẫu, trong đó 3 mẫu của bệnh nhân nhiễm Covid-19 (1 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 2 mẫu âm tính với SARS-CoV-2); 193 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 1.464 mẫu của các trường hợp nguy cơ, sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

* Tại UBND xã Bình Minh (Kiến Xương), Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Kiến Xương vừa trao tặng thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Bình Minh.



Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Kiến Xương trao tặng thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho xã Bình Minh.

Đoàn đã trao tặng các thiết bị, vật tư y tế gồm: 1.000 khẩu trang, 60 kính chắn giọt bắn, 50 khay cài; đồng thời hỗ trợ 50kg gạo cho những hộ khó khăn tại các thôn đang thực hiện cách ly bởi dịch Covid-19. Toàn bộ các thiết bị, vật tư y tế này sẽ dùng cho việc phòng, chống dịch tại xã Bình Minh, đặc biệt là tại 2 thôn có ca dương tính với SARS-CoV-2.

THANH HUỖN
(Đài TTTH Kiến Xương)

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Mở cửa đón tiếp bệnh nhân
đến khám chữa bệnh từ ngày 5/6**

Sau 21 ngày thực hiện phong tỏa ở một số khoa, giãn cách toàn bệnh viện, chỉ tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu, từ ngày 27/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận khám chữa bệnh cho bệnh nhân bảo hiểm y tế theo lịch hẹn. Đến ngày 5/6, Bệnh viện sẽ mở cửa, đón tiếp bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, Bệnh viện yêu cầu mỗi người dân khi đến khám tại Bệnh viện chỉ được một người nhà đi cùng và có giấy tờ tùy thân kèm theo. Tất cả người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng khuyến cáo bệnh nhân đến khám thông thường hoặc khám theo yêu cầu nên đăng ký trước qua điện thoại ít nhất một ngày qua số điện thoại 02273.841.730.

Trong ngày đầu tiên thực hiện khám bệnh trở lại, có gần 400 lượt người đến khám chữa bệnh. Đây đều là những bệnh nhân có bảo hiểm y tế tái khám theo lịch hẹn của Bệnh viện.

NHƯ HOÀNG

**Khởi tố 8 bị can để điều tra hành vi
"Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"**

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 bị can để điều tra hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán bar MK Club (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình). Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

8 bị can bị khởi tố gồm: Trần Ngọc Mạnh, sinh năm 1990 và Nguyễn Xuân Hương, sinh năm 1977, cùng trú tại thành phố Nam Định (Nam Định); Trần Văn Đông, sinh năm 1993, Trịnh Văn Mạnh, sinh năm 1996, Nguyễn Như Thành, sinh năm 1995, cùng trú tại huyện Vũ Thư (Thái Bình); Lê Huỳnh Đức, sinh năm 1996, trú tại huyện Nam Trực (Nam Định); Tô Văn Truyền, sinh năm 1992 và Đỗ Văn Bắc, sinh năm 1983, cùng ở huyện Tiên Hải (Thái Bình).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 25/4/2021, Công an tỉnh huy động các lực lượng kiểm tra hành chính quán bar MK Club. Tại thời điểm kiểm tra, khoảng 300 người đang "bay lắc" với tiếng nhạc có công suất cực lớn. Qua test nhanh tại chỗ, có quan chức đang xác định hơn 30 người dương tính với ma túy. Lực lượng công an đã đưa toàn bộ số người có trong quán bar MK Club cùng 36 xe ô tô và hơn 200 xe máy về trụ sở để tiếp tục phân loại, làm rõ mức độ vi phạm.

TÁT ĐẠT

THÔNG BÁO

Ngày 19/5/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 3092/TCĐBVN-TC cho phép Công ty Cổ phần Tasco (Nhà đầu tư), Công ty TNHH MTV Tasco 6 (Doanh nghiệp dự án) được tổ chức thi phí trạm thu phí Km72+800 trên tuyến tránh Đông Hưng từ 6 giờ 00 phút ngày 01/6/2021 để hoàn vốn cho Dự án đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng.

Công ty TNHH MTV TASC0 6 xin thông báo về việc đưa Trạm thu phí Đông Hưng vào hoạt động như sau:

- Thời gian bắt đầu thu: 6 giờ 00 phút ngày 01/6/2021.
- Vị trí trạm thu phí: Km72+800 trên tuyến tránh Đông Hưng.
- Công nghệ thu phí: Thu phí điện tử tự động không dừng.
- Mức thu, mức miễn giảm và đối tượng được miễn, giảm: Được niêm yết công khai tại khu vực trạm thu phí và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tasco).

CÔNG TY TNHH MTV TASC0 6